

Số: 456 /BC-UBND

Uông Bí, ngày 18 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả khắc phục tồn tại theo ý kiến của Đoàn Giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường Quốc hội

Căn cứ vào nội dung Công văn số 6289/UBND-MT ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc khắc phục tồn tại theo ý kiến của Đoàn Giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường Quốc hội.

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí báo cáo các nội dung về

1. Thực hiện kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ đối với các cơ sở khai thác cát, đá, sỏi, trạm trộn bê tông thương phẩm, cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn:

* Đối với hoạt động khai thác cát: đến thời điểm này trên địa bàn thành phố không có hoạt động khai thác cát.

* Đối với các trạm trộn bê tông thương phẩm: trên địa bàn thành phố 02 trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty cổ phần Phương Nam 135 và Công ty TNHH Thành Đạt thuộc Khu Đá Bạc phường Phương Nam; về cơ bản 02 đơn vị có đầy đủ hồ sơ pháp lý có liên quan đến đất đai và bảo vệ môi trường.

* Đối với các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn: Hiện nay trên địa bàn Thành phố có 1.815 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Công tác ATTP được UBND thành phố đặc biệt quan tâm; đặc biệt là luôn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành, UBND xã, phường cùng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà nước về ATTP đã kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ có năng lực quản lý để triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm ATTP có hiệu quả và đạt được kết quả tích cực về ATTP, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần quan trọng về nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2019, UBND thành phố đã xử lý vi phạm: 49 cơ sở với số tiền phạt: 128.175.000 đồng. Bên cạnh đó thành phố có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính về ATTP, khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với đảm bảo ATTP, hỗ trợ tạo động lực cho người dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, số trang trại và diện tích rau an toàn tăng; đặc biệt đã thu hút, đầu tư hình thành 02 cơ sở giết mổ tập trung.

2. Đối với việc di dời các cơ sở đang hoạt động không phù hợp với qui hoạch:

- Thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo qui hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh ra khỏi khu dân cư; UBND thành phố ban hành Công văn số 2181/UBND ngày 11/10/2017 về việc thống kê các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở không phù hợp với qui hoạch sử dụng đất để chỉ đạo các ngành các đơn vị tổ chức thực hiện. Đến nay trên địa bàn thành phố có tổng số 101 cơ sở tiểu thủ công nghiệp thuộc đối tượng phải di dời ra khỏi khu dân cư đến năm 2020.

- UBND thành phố Ông Bí đã xây dựng và hoàn thiện Đề án Hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn hoàn thành trong năm 2017. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Kế hoạch chấm dứt hoạt động của các lò vôi thủ công và chế độ chính sách của Nhà nước về chấm dứt hoạt động của các lò vôi thủ công và cơ chế, chính sách hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề để các cơ sở và người lao động biết đến nay 100% các cơ sở lò vôi thủ công đã dừng hoạt động và hoàn thành việc tháo dỡ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước và không để phát sinh mới các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nằm trong khu dân cư, đô thị. Đồng thời thu hút các cơ sở tiểu thủ công nghiệp phát sinh mới nghiên cứu, đầu tư vào cụm công nghiệp liên phường Phương Đông, phường Nam đã được phê duyệt.

3. Đối với việc kiểm tra, xử lý các dự án chưa đầu tư các công trình bảo vệ môi trường đã được duyệt, chưa có thủ tục về môi trường:

Về cơ bản các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo dự án được phê duyệt; không xảy ra tình trạng chưa có thủ tục về môi trường đã đi vào hoạt động.

UBND thành phố xin được tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở TNMT (B/c);
- CT, Các PCT UBND;
- Các phòng: TNMT, Kinh tế;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Đình Sách